



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลนาคำ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ที่เป็นโครงการบริการสาธารณะให้กับประชาชน ของเทศบาลตำบลนาคำ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลนาคำ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่เป็นบริการสาธารณะให้กับประชาชน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งที่เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลนาคำ และที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาคำ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลนาคำ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลนาคำจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนใน ท้องถิ่นต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลนาคำ จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริง กิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณะให้กับประชาชน ทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลนาคำ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลนาคำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลนาคำได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท

๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลนาคำ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลนาคำขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงานต่างๆ/โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นโครงการบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลนาคำ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาคำ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาคำ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑) ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้กับชุมชน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลนาคำให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ประชาชนรับรู้ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลว่า โครงการพัฒนาต่าง ๆ นั้น แต่ละโครงการจะดำเนินการใน ด้วงเวลาใด
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของทุกส่วนของเทศบาลตำบลนาคำ
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการบริการสาธารณะต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๑ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบสรุปรวมทั้งหมด ผด.๐๑

แผนงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๒		ยุทธศาสตร์ที่ ๓		ยุทธศาสตร์ที่ ๔		ยุทธศาสตร์ที่ ๕		รวมทุกยุทธศาสตร์	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.บริหารงานทั่วไป	๓	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๑	๑,๙๔๘,๑๓๒	๑๔	๒,๐๔๓,๑๓๒
๒.การรักษาความสงบภายใน	๑	๓๐,๐๐๐	๗	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๖๑๒,๐๐๐	๙	๑,๒๔๒,๐๐๐
๓.การศึกษา	๙	๓,๐๐๒,๓๕๒	-	-	-	-	-	-	๒	๓๘๔,๐๐๐	๑๑	๓,๓๘๖,๓๕๒
๔.สาธารณสุข	๓	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๖๐๐,๐๐๐
๕.สังคมสงเคราะห์	๓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๒๕๐,๐๐๐
๖.เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๔๔๔,๐๐๐	๓	๔๗๔,๐๐๐
๗.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕	๒๐๐,๐๐๐
๘.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๒๔๕,๐๐๐
๙.อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๒	๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๐.การเกษตร	-	-	-	-	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	๒	๔๐,๐๐๐
๑๑.งบบกกลาง	๕	๑๑,๘๑๓,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๑๑,๘๑๓,๖๐๐
รวม	๓๑	๑๖,๑๕๕,๙๕๒	๒๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๑๖	๓,๓๘๘,๑๓๒	๗๒	๒๑,๗๙๔,๐๘๔

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (รวมทุกยุทธศาสตร์)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รวมทุกยุทธศาสตร์)				
	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	๑๙.๔๔%	๒,๐๔๓,๑๓๒	๙.๓๗%	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๑๒.๕๐%	๑,๒๔๒,๐๐๐	๕.๗๐%	สำนักปลัด
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๑๑	๑๕.๒๘%	๓,๓๘๖,๓๕๒	๑๕.๕๔%	กองการศึกษา
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓	๔.๑๗%	๖๐๐,๐๐๐	๒.๗๕%	สำนักปลัด
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๔.๑๗%	๒๕๐,๐๐๐	๑.๑๕%	สำนักปลัด
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๔.๑๗%	๔๗๔,๐๐๐	๒.๑๗%	กองช่าง
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๖.๙๔%	๒๐๐,๐๐๐	๐.๙๒%	สำนักปลัด
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๕	๖.๙๔%	๒๔๕,๐๐๐	๑.๑๒%	กองการศึกษา
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๑๖.๖๗%	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖.๘๘%	กองช่าง
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร	๒	๒.๗๘%	๔๐,๐๐๐	๐.๑๘%	สำนักปลัด
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง	๕	๖.๙๔%	๑๑,๘๑๓,๖๐๐	๕๔.๒๑%	สำนักปลัด
รวม	๗๒	๑๐๐%	๒๑,๗๙๔,๐๘๔	๑๐๐%	

๒.๒ แบบ ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

การพัฒนาคนและสังคม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๓ แผนงานการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔
--	-----------------	----------------------	----------	---------	-------	----------	----------

ที่																	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้และการศึกษา	๓๓,๙๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ	กองการศึกษา												
๕.	โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป	เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในการเรียนรู้และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กเล็กในการก้าวเข้าสู่สังคมภายนอก	๒๐,๐๐๐	สถานที่ที่กำหนด	กองการศึกษา												

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๑. ภายใต้งานยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
 ๑.๓ แผนงานการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔
--	-----------------	----------------------	----------	---------	-------	----------	----------

ที่																	
๖.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ	เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กเล็ก	๑๓๔,๑๓๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ	กองการศึกษา												
๗.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๒๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลนาคำ	กองการศึกษา												

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๓ แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔
--	-----------------	----------------------	----------	---------	-------	----------	----------

ที่																	
๘.	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. เขต ๔ ขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมโภชนาการ ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้ แก่เด็กเล็ก	๗๔๗,๓๑๘	โรงเรียน ๓ โรง ในเขต พื้นที่ตำบล นาคำ	กอง การศึกษา												
๙.	โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) เขต ๔ ขอนแก่น จำนวน ๓ โรงเรียน	เพื่อส่งเสริมโภชนาการ ที่ดีเหมาะสมกับวัยให้ แก่เด็กเล็ก	๑,๕๖๐,๐๐๐	โรงเรียน ๓ โรง ในเขต พื้นที่ตำบล นาคำ	กอง การศึกษา												

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุธันท์ จังหวัดขอนแก่น

๑. ภายใต้อุตสาหกรรม การพัฒนาคนและสังคม

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔
-------	-----------------	----------	---------	-------	----------	----------

ที่		รายละเอียดของกิจกรรม			ดำเนินการ	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดจากสัตว์สู่คนในตำบลนาคำ	๖๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	งานสาธารณสุข ทด.นาคำ													
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	งานสาธารณสุข ทด.นาคำ													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑. ภายใต้งานยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุนเอกชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔						
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค
๓.	โครงการอุดหนุน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ทั้ง ๒๖ ชุมชน	๕๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลนา คำ	งานสาธารณสุข ทต.นาคำ				<hr style="border: 1px solid red;"/>						

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการช่วยเหลือ สวัสดิการและ สงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาคำ	เพื่อจัดสวัสดิการ ให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาสของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคำ	๒๑๐,๐๐๐	ทต.นาคำ	กองการศึกษา													

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๒.	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนภารกิจเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเหล่า กาชาดจังหวัด ขอนแก่น	๒๐,๐๐๐	เหล่า กาชาด จังหวัด ขอนแก่น	งานสาธารณสุข ทต.นาคำ													
๓.	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานกิ่งกาชาด อำเภออุบลรัตน์	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานกิ่งกาชาด อำเภออุบลรัตน์	๒๐,๐๐๐	อำเภอ อุบลรัตน์	งานสาธารณสุข ทต.นาคำ													

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน	เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ความสามารถและนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและเผยแพร่ได้	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่กำหนด	สำนักปลัด													
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ	๒๐,๐๐๐	ตำบลนาคำ	สำนักปลัด													

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุรรัมย์ จังหวัดขอนแก่น

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนตำบลนาคำ ด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	ทต.นาคำ	กอง การศึกษา													
๒.	โครงการแข่งขันกีฬา บุรรัมย์สัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมการเล่น กีฬาและการออก กำลังกาย เชื่อมความ สามัคคีของพนักงาน อปท.	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	กอง การศึกษา													

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๓.	โครงการจัดกิจกรรม ร้อยรักดวงใจห่วงใย ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการเล่น กีฬาและการออก กำลังกาย เชื่อมความ สามัคคีของพนักงาน อปท.	๗๕,๐๐๐	เทศบาล ตำบลนา คำ	กอง การศึกษา													

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๔.	โครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภออุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ทต.นาคำ	กองการศึกษา												
๕.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภออุบลรัตน์	อุดหนุนที่ทำการอำเภออุบลรัตน์	๔๐,๐๐๐	ทต.นาคำ	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด												

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๑.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญและ กำลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ	๙,๑๘๓,๖๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลนา คำ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด													
๒.	โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้พิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญและ กำลังใจที่ดีแก่ผู้พิการ	๒,๑๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลนา คำ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด													
๓.	โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดเชื้อ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบลนา คำ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มี.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ (๒๒มีนาคมของทุกปี)	เพื่อรำลึกถึงการจัดตั้ง อปพร. และสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิก อปพร.	๒๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													
๒.	โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ้อม แผนลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อพัฒนาศักยภาพของกู้ชีพ กู้ภัย ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎ จราจร	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													
๔.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎ จราจร	๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๕.	โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลนาคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี มาตรฐาน และมีคุณภาพอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม	๑๕๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													
๖.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร).	เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													
๗.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครเตือนภัยในการ ปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	สถานที่ที่ กำหนด	งานป้องกันฯ สำนักปลัด													

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนส่วนราชการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดจังหวัด ขอนแก่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น	๓๐,๐๐๐	จังหวัด ขอนแก่น	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลนาคำ												
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ อำเภออุบลรัตน์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ อำเภออุบลรัตน์	๓๐,๐๐๐	อำเภอ อุบลรัตน์	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลนาคำ												

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุรฉัตร จังหวัดขอนแก่น

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาคำ สายหลังโรงเรียน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๒๘,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	กองช่าง													
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดหวนวน สายจากซอยข้างบ้านนายเสวียน จันทรโสม ถึง บ้านนางจันทรประภา สีแก้ว	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๔๗,๔๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	กองช่าง													
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเล่า สายจากหน้าบ้านนายทองม้วน จันทรโสม ถึง สะพานข้ามห้วยคุ่มมุ่ม	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๔๗,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	กองช่าง													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุรฉัตร จังหวัดขอนแก่น

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม สายคุ้มใหม่ แสนสุข	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง สัญจรและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๙๖,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบล นาคำ	กองช่าง													
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม สายจากสวน นายเฉลียว ซาบัญญา เชื่อม ถนนไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง สัญจรและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๘๗,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบล นาคำ	กองช่าง													
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม สายจากสวน นายเฉลียว ซาบัญญา เชื่อม ถนนไปบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง สัญจรและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๖๙,๐๐๐	เขตพื้นที่ ตำบล นาคำ	กองช่าง													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง สายจากศาลาประชาคม หมู่บ้าน ถึง ถนน ๕๐๓๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๗๘,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	กองช่าง													
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแวงใหม่ สายจากหน้าเมรุวัดสว่างอารมณ์ ถึง หนองทุ่มเรียง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๔๗,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	กองช่าง													
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไหล่ จากหน้าบ้านนายวิชัย แสนคำ ถึงนายบุญหลอง จันทร์โสม	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๓๑,๙๐๐	เขตพื้นที่ตำบลนาคำ	กองช่าง													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔
--	-----------------	----------------------	----------	---------	-------	----------	----------

ที่																	
๑.	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพต่างๆ ในชุมชน และ สร้างรายได้ให้กับชุมชน	๒๐,๐๐๐	ตำบล นาคำ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด												

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุรฉัตร จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานเศษและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔

ที่																	
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะ พื้นที่ตำบลนาคำ	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการคัด แยกขยะและจัดการขยะ ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะ รีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เป็นการลด ปริมาณขยะในชุมชน/ หมู่บ้าน สถานศึกษา ส่วน ราชการ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ประชา รัฐ” ของตำบลนาคำ	๓๐,๐๐๐	เขต พื้นที่ ตำบล นาคำ	งาน สุขาภิบาล สำนักปลัด												

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๔.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๒ แผนงานการเกษตร

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔
--	-----------------	----------------------	----------	---------	-------	----------	----------

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑.	โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัด														
๒.	โครงการต่ออายุโดเมนชื่อเว็บไซต์และบริการพื้นเว็บไซต์ตั้งเทศบาลตำบลนาคำ	เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาคำ	๙,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ	งานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด														

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๓.	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลนา คำ	เพื่อส่งเสริมให้มีการ เลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข	๒๑๔,๑๓๒	ตำบล นาคำ	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด													
๔.	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ บุคลากรของ เทศบาลตำบลนา คำ	เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน ท้องถิ่นรองรับการ เปลี่ยนแปลงสู่ ประชาคมอาเซียน	๑๕,๐๐๐	เทศบา ลตำบล นาคำ	งานกรเจ้าหน้าที สำนักปลัด													

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๕.	โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน ราชการในการ ให้บริการ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นาคำ	งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด													
๖.	โครงการจ้างทำและ บริการพื้นที่เก็บ ฐานข้อมูลระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อพัฒนาระบบ การให้บริการ ประชาชนให้มี ความทันสมัย มากขึ้น	๗,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นาคำ	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด													

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๗.	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ตามอำนาจ หน้าที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆ ตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลในงาน สำนักปลัด ที่จำเป็นต้อง ดำเนินงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องดำเนินการ จ้างเอกชนและการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑,๐๗๓,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นาคำ	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด												

แบบ ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๘.	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบล นาคำ	เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น และจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ทต.นาคำ	งานแผนและ งบประมาณ สำนักปลัด													
๙.	โครงการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลนาคำ	เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น และสร้างความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑๐,๐๐๐	ทต.นาคำ	งานแผนและ งบประมาณ สำนักปลัด													

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค ย	พ. ย	ธ. ค	ม. ค	ก. พ	มี. ค	เม. ย	พ. ค	มิ. ย	ก. ค	ส. ค	ก. ย	
๑๐.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อพัฒนาระบบ จัดเก็บรายได้ของ เทศบาลตำบลนาคำ	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นาคำ	งาน บริหารงาน คลัง กองคลัง													
๑๑.	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง ดำเนินงาน เป็นไป ตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องดำเนินการจ้าง เอกชนและการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นาคำ	งาน บริหารงาน คลัง กองคลัง													

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุรณรัมย์ จังหวัดขอนแก่น

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	ค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆ ตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องดำเนินการ จ้างเอกชนและการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น -รับผิดชอบโดยสำนัก ปลัด	๖๑๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบล นาคำ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด													

		กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องดำเนินการจ้าง เอกชนและการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น - รับผิดชอบโดย กองช่าง																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๒.๓ แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์

		<p>๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓. เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ เย็นขนาดไม่เกิน ๔,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ ๕</p> <p>๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย ส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕. มีความห่างเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์</p> <p>๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดอื่น (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SER) สูงกว่า</p> <p>๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑.	โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	<p>-มีหน่วยประมวลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า ๒ แกน หลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ใช้</p> <p>ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB</p> <p>-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB</p> <p>-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ pixel และมีขนาดไม่น้อย ๑๒ นิ้ว</p>	๑๖,๐๐๐	ทด.ราคา	สำนักปลัด												
----	--	--	--------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VSA จำนวนไม่น้อย ๑ ช่อง</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WIFI (IEEE ๘๐๒.๑๑b ,g,n,ac) และ Bluetoots</p> <p>-เป็นไปตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ และฉบับเพิ่มเติมปัจจุบัน</p> <p>-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๒.๑ แผนงาน : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว สำหรับใช้งานกอง คลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้ม หนังสีดำ ๒. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้น รูปสีดำ ๓. โครงขาเหล็ก ๕ แฉก ๔. ปรับระดับเก้าอี้ระดับ Gas Lifling รองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม กำหนดราคาตามท้องตลาด ปัจจุบัน และไม่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๖,๐๐๐	ทต.นาคำ	กองคลัง													

๓.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๓.๑ แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

บัญชีสรุปจำนวนรายการครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
	จำนวนรายการ ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖ รายการ	๖๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑ รายการ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๓ รายการ	๑๐,๕๐๐	กองการศึกษา
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-
๑.๑๑ แผนงานงบกลาง	-	-	-
รวม	-	-	-

